
รายงานการประชุม 
คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง  
ครั้งที่ 1/2566 

วันที่ 26 มกราคม 2566   เวลา 09.30 น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

*********************** 

1. ผู้เข้าประชุม 
1. นางอภิญญา  เอ่ียมอ าภา หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายนิทัศน์ กลัดแก้ว นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น คณะท างาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
3. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง 
4. นายณรงค์  เอี่ยมละออ นิติกรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

เทศบาลเมืองอ่างทอง 
5. นายเอกอมร  มีสมศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
6. นายชัยวัฒน์  คล้ายพงษ์ ช่างเขียน ช 2 คณะท างาน 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
7. นายรังศิวุฒิ  แตงอ่อน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีพราน 
8. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เลขานุการ 

 

2. ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ) 
1. นายวชิระ  วงศ์วิวัฒน์เมธา ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
2. นางสาวรุ่งนภา  ข าวังยาง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ได้มีค าสั่ง ที่ 432/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดอ่างทอง เป็นหัวหน้าคณะท างาน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล  
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด เป็นคณะท างานและเลขานุการ  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียด คุณลักษณะ ราคา และความเหมาะสม ให้ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ  
ของโครงการ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ให้ความเห็นชอบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

อ าเภอแสวงหา ได้จัดส่งแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 
5 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ คือ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ต าบล
ห้วยไผ่ จ านวน 9 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,109,645 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้า
พันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม (บาท) 
1 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 

Recorder) แบบ 32 ช่อง 
1 ชุด 

 
120,000 120,000 

2 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 
(ขนาด 36U) 

1 ตู้ 18,000 18,000 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  1 
เครื่อง 

5,700 5,700 

4 โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว 1
เครื่อง 

23,000 23,000 

5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา 
ความปลอดภัยทั่วไป ความละเอียด 2,073,600 พิกเซล 

30 
กล้อง 

22,000 660,000 

6 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  10 
เครื่อง 

2,500 25,000 

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง 

10 
ชุด 

8,300 83,000 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ    
8 ตู้ CCTV Outdoor พร้อมพัดลม 4 นิ้ว 2 ตัว และ AC 

Outlet 
10 ตู้ 7,329.50 73,295 

9 ติดตั้งเสาปูนคอนกรีตขนาด 8 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและ
ระบบกราวน์ 

10 ต้น 10,165 101,650 

รวมทั้งสิ้น 1,109,645 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการ  ได้ตรวจสอบแบบรายงานฯ ที่เสนอขออนุมัติแล้ว พบว่ารายการที่ 1 , 5 และ
รายการที่ 7 มีคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 รายการที่ 2 , 3 และ
รายการที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด และรายการที่ 4 เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2565 ส่วนรายการที่ 8 และรายการที่ 9 เป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

ประธาน  ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าตารางสรุปแต่ละครุภัณฑ์ว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานข้อใด 
และแสดงราคาเปรียบเทียบ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาของคณะท างานฯ 

  กรณีอุปกรณ์อ่ืน ๆ รายการที่ 8 และรายการที่ 9 ควรแนบใบเสนอราคาที่ได้ 
สืบราคาจากท้องตลาด เพ่ือให้คณะท างานฯ พิจารณาเพ่ิมเติม ตามแนวทางปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทย 

นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ ควรสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย 3 ร้าน  
เลขานุการ  ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดคุณลักษณะของโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 

55 นิ้ว 
นายเอกอมร  มีสมศักดิ ์ ขอแก้ไขรายการที่ 5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื อข่ายแบบมุมมองคงที่  

ควรก าหนดความละเอียดกว้าง ๆ ว่า ไม่น้อยกว่า หรือไม่มากกว่า ไม่ควรก าหนดแบบตรง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาอุปกรณ์และตรวจรับต่อไป 

นายณรงค์  เอ่ียมละออ ขอเพ่ิมเติมรายการที่ 9 ควรแจกแจงรายละเอียดของการติดตั้งเสาปูนว่าเป็นค่า
อะไรบ้าง เท่าไร เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป 

นายนิทัศน์ กลัดแก้ว  จากการตรวจสอบรายการที่ขอจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ซึ่งมีการ
จ่ายไฟให้กล้องผ่านสาย LAN แต่ไม่พบรายการ สายสัญญาณและค่าติดตั้ง ขอให้  
อบต.ห้วยไผ่ ชี้แจงรายละเอียดในการติดตั้งอุปกรณ์ว่ามีการติดตั้งอย่างไร 

ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่  ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ติดตั้งที่ อบต.ห้วยไผ่ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE 
และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งในเขตพ้ืนที่ ที่ อบต. รับผิดชอบ จ านวน 10 จุด ๆ ละ  
3 กล้อง โดยไม่มีสายสัญญาณ เชื่อมโยงระบบโดยใช้ WiFi 

นายนิทัศน์ กลัดแก้ว  เห็นว่าถ้าใช้ WiFi ในการเชื่อมโยงระบบ ควรใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 
มากกว่า POE จึงขอให้ตรวจสอบการเชื่อมโยงระบบอีกครั้งว่าติดตั้งได้จริงหรือไม่  

นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ การติดตัง้แบบ WiFi อาจมีปัญหาในการเชื่อมโยงได ้
นายณรงค์  เอ่ียมละออ แนะน าให้ อบต.ห้วยไผ่ ปรึกษากับ NT ถึงการติดตั้งและออกแบบระบบการติดตั้ง

ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางด้านนี้ 

ประธาน  ขอทราบสถานที่จุดติดตั้งกล้องว่ามีที่ใดบ้าง 
ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่  จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกหนองกระดี่ 

จุดที่ 2 บริเวณสามแยกบ้านนางบุปผา มีศิลป์ 
จุดที่ 3 บริเวณสามแยกสะพานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
จุดที่ 4 บริเวณสะพานวัดเขาบวช 
จุดที่ 5 บริเวณประตูระบายน้ า หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อหมู่ที่ 7 ต.บางระจัน) 

/จุดที่ 6... 



 

 
-๔- 

จุดที่ 6 บริเวณสามแยกต้นสะตือ 
จุดที่ 7 บริเวณสามแยกวัดหลวงวัง 
จุดที่ 8 บริเวณสามแยกบ้างนางสาวศรีรัตน์ ธัญญเจริญ 
จุดที่ 9 บริเวณสามแยกบ้านนายบุญรอด ชมพูนุช 
จุดที่ 10 บริเวณสามแยกหลังวัดยาง 

เลขานุการ  ขอภาพมุมมองของกล้องแต่ละตัวในทุกจุดที่ติดตั้ง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมว่า
แต่ละจุดควรมีการติดตั้งกล้องก่ีตัว 

นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ ขอแผนที่ภาพรวมพิกัดจุดติดตั้ งกล้อง เ พ่ือให้ง่ายในการดูระยะทาง 
การเชื่อมโยงแต่ละจุด และสามารถดูความเหมาะสมของการเชื่อมโยงระบบว่าควรใช้
สายสัญญาณ หรือ WiFi  

นายนิทัศน์ กลัดแก้ว  ได้ส ารวจแต่ละจุดหรือไม่ว่าบริเวณนั้นไม่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประธาน  มีต ารวจร่วมส ารวจพื้นที่ด้วยหรือไม่ ว่าเหมาะสมไหม เกิดเหตุมากน้อยเพียงใด 
ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่  ได้ส ารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้ว ว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด 
นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ ในการติดตั้งเสาแต่ละต้น ได้ติดตั้งอุปกรณ์ใดกับเสานี้ และตัวกล้องติดอยู่ที่เสา

ที่ติดตั้งนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์จ าเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าด้วย 
นายรังศิวุฒิ  แตงอ่อน การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยปกติจะติดที่เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนเสา 

ที่ติดตั้งคือติดตั้ง POE ใช่หรือไม ่
ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่  การด าเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ก่อนหน้านี้มีนายช่างด าเนินการไว้ 

ซึ่งปัจจุบันนายช่างคนดังกล่าวได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่อ่ืนแล้ว และตอนนี้ทาง อบต. ยังไม่มี
นายช่างมาทดแทน ขออนุญาตกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

นายชัยวัฒน์  คล้ายพงษ์ ขอสอบถามใน 10 จุดที่ติดตั้ง จุดใดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 
ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่  จุดที่ 1 เกิดอุบัติเหตุและมีอาชญากรรมมากที่สุด 
นายชัยวัฒน์  คล้ายพงษ์ ช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น ช่วงเช้านักเรียนเดินทางไปโรงเรียน จุดใด 

มีการจราจรหนาแน่มากที่สุด 
ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่  จุดที่ 1  
ประธาน  ขอให้ตรวจสอบแต่ละจุดถึงประโยชน์ในการติดตั้ง จ านวนการเกิดเหตุอาชญากรรม

และอุบัติเหตุ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ท้ังหมดว่าเหมาะสมในการติดตั้งหรือไม ่
มติที่ประชุม  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ เพ่ิมเติม ตามที่

คณะท างานฯ เสนอ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบและน าเสนอให้คณะท างานฯ
พิจารณากลั่นกรองในคราวประชุมครั้งถัดไป ดังนี้ 

1) ระบุรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานของโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV 
ขนาด 55 นิ้ว  

2) แจกแจงรายละเอียดของเสาปูนคอนกรีตขนาด 8 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและ
ระบบกราวน์ ว่าประกอบด้วยอะไร ราคาเท่าไร  

3) ข้อมูลจุดติดตั้งกล้องทั้งหมด โดยให้ระบุพิกัดลงในแผนที่ในภาพรวม และแนบ
ภาพถ่ายมุมมองของกล้องทุกตัวในแต่ละจุด 

4) ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ขอจัดซื้อทั้งหมดถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ในการติดตั้งอุปกรณ์ และจัดท าแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมด 

 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 



 

 
-๕- 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี - 
 

ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 
 
         ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายปรัชญา  สมบูรณ์ดี) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 

 
 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 


